

รายงานการประชุม (ครั้งที่ ๑)
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพะตง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ. ห้องประชุมย่อย (ชั้น๓) เทศบาลตำบลพะตง

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสันติ	จันทโณ	รองนายกเทศมนตรีตำบลพะตง	ประธานกรรมการฝ่ายกลั่นกรองฯ
2. นางนิสา	เรืองช่วย	ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	รองประธานกรรมการฝ่ายกลั่นกรองฯ
3. นายปุราณ	แก้วรัตน์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ	กรรมการ/เลขานุการฝ่ายกลั่นกรองฯ
4. นายเอกศักดิ์	บัญชาศักดิ์เจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการฝ่ายกลั่นกรองจัดทำแผนฯ
5. นายภควัต	นัยเลิศ	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการฝ่ายกลั่นกรองฯ
6. นายจิราวุฒินันท์	แก้วแหร์	ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน	กรรมการฝ่ายกลั่นกรองฯ
7. นางดรณี	วิเชียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการฝ่ายกลั่นกรองฯ
8. นางสาวสุนิรัตน์	แซ่เลี้ยว	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการ/ผช.เลขานุการฝ่ายกลั่นกรองฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสันติ จันทโณ
ประธานกรรมการ

กล่าวทักทายคณะกรรมการ
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลพะตง ได้มีคำสั่งที่ ๑๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพะตง ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๐ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตง มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกท่านคงได้เห็นคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
การจัดประชุมในวันนี้ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่าน พิจารณากลั่นกรองความ
ถูกต้องของโครงการที่มีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ขอสนับสนุนงบประมาณว่าถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๒ : พิจารณาโครงการ

นายสันติ จันทโณ
ประธานกรรมการฝ่ายการบริหารฯ

: โครงการในวันนี้ที่จะมีการพิจารณา คือ
๑. โครงการอบรมและสร้างแกนนำการดูแลผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๔๕,๕๐๐ บาท
โดยกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก ได้จัดลำดับประเทศที่มีอุบัติการณ์วัณโรค ซึ่งประเทศไทย
อยู่ในลำดับที่ ๑๘ ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก แม้ว่าประเทศไทยจะนำกลยุทธ์ DOTS มา
ใช้ในการดำเนินงานควบคุมโรค ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน แต่อัตราผู้ป่วยวัณโรค
ปอดเสมหะพบเชื้อยังอยู่ และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์

ทำให้ปัญหาวัณโรคทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เพิ่มขึ้น ทะเบียนรายใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีเสมหะบวมที่สามารถแพร่เชื้อได้ และสามารถรักษาผู้ป่วยสำเร็จได้เพียงร้อยละ ๗๑.๘ สาเหตุหลักคือเสียชีวิตก่อนการรักษาครบและขาดยา ทำให้แนวโน้มของการดื้อยารักษาวัณโรคเพิ่มสูงขึ้น และปัจจุบันพบในพื้นที่ตำบลพะตง ผู้ป่วยเป็นวัณโรคหลายรายซึ่ง ได้มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน ๑๐ ราย ที่ยังรักษาไม่ครบกำหนด และมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเยี่ยมบ้านของอสม. ในการช่วยดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัด และสร้างความเข้มแข็งภาคีภายใต้กลวิธีการควบคุมของชุมชนในการป้องกันวัณโรค โดยวิธีการดำเนินการ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ อสม.และแกนนำชุมชน ในเรื่องวัณโรค จัดตั้งแกนนำการดูแลผู้ป่วยวัณโรคทุกชุมชน ติดตามเยี่ยม/ให้ความรู้ ผู้ป่วยและญาติการรับประทานยา การป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ โดยติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค ระยะเวลา ตั้งแต่กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐
งบประมาณที่ขออนุมัติทั้งสิ้น จำนวน ๔๕,๕๐๐ บาท

นางนินสา เรืองช่วย - โครงการที่เสนอมาถือเป็นปัญหาสาธารณสุข ซึ่งถือว่าอยู่ในแผนสุขภาพชุมชน รองประธานกรรมการฝ่ายกลั่นกรองฯ และเป็นไปตามระเบียบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือการส่งเสริม ป้องกันโรคสุขภาพ

มติที่ประชุม - โครงการอบรมและสร้างแกนนำการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ตรงกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ จึงเห็นการนำโครงการเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตง ต่อไป

นายสันติ จันทโณ ๒. โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง จำนวน ประธานกรรมการฝ่ายการบริหารฯ ๒๒,๘๐๐ บาท โดย อสม. ต.พะตง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความพิการและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเจริญของโลก ทั้งนี้จากการสำรวจและคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานพบว่าประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลรักษาโรคมามากกว่าร้อยละ ๕๐ นโยบายเพื่อควบคุมโรคเหล่านี้ คือ การตรวจ ค้นหา คัดกรองตรวจสุขภาพของประชาชน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดของโรคเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

วัตถุประสงค์ เพื่อคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีความเสี่ยงจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วิธีการดำเนินการ จะมีการชี้แจงประชุมแกนนำที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแผนวันออกคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในเขตเทศบาล เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ งบประมาณจำนวน ๒๒,๘๐๐ บาท

นางดรุณี วิเชียร
กรรมการ/เลขานุการฝ่ายบริหารฯ - โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขในเทศบาล จึงเห็นควรมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม - โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง
ตรงกับวัตถุประสงค์ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเห็นการนำโครงการเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพะตง ต่อไป

นายสันติ จันทโน
ประธานกรรมการฝ่ายการบริหารฯ ๓. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยโรงเรียนวัดทุ่งลุง
มีตราภาพที่ ๑๙๘

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ในการดำรงชีวิต จึงกำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต ดังนั้นโรงเรียนวัดทุ่งลุงมีตราภาพที่ ๑๙๘ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและรู้จักการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพ สามารถควบคุมสาเหตุ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้เกิดความพร้อม และมีพัฒนาการด้านการเรียนดียิ่งขึ้น วิธีการดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียด และดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกต้อง และดำเนินการจัดกิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนประถมศึกษา ได้รับการดูแลด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกวิธี นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ รับผิดชอบต่อสุขภาพ เกิดความตระหนัก ในการเฝ้าระวังดูแลรักษาป้องกันตนเอง และมีทักษะในการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ และการดูแลรักษาความสะอาด การใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ สุขนิสัย รายละเอียดของกิจกรรมตามที่แจ้งในโครงการ งบประมาณที่ขออนุมัติจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

นางดรุณี วิเชียร
กรรมการ/เลขานุการฝ่ายบริหารฯ - โครงการนี้ เป็นโครงการที่ขอสนับสนุน ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในโรงเรียน

มติที่ประชุม - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ จึงเห็นการนำโครงการเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพะตง ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ **รายงานทางการเงิน**
นางสาวสุนิรัตน์ แซ่เลี้ยว ปัจจุบัน เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ คงเหลือ จำนวน ๑,๕๑๒,๔๐๗.๒๑ บาท
กรรมการ/ผช.เลขานุการฝ่ายบริหารฯ

ที่ประชุม - **มีมติรับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
นายสันติ จันทโณ - ขอเสนอโครงการ To Be Numberone โดยให้โรงเรียนเทศบาล ๑
ประธานกรรมการฝ่ายการบริหารฯ เป็นผู้เขียนโครงการเข้ามา และให้ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน โรงเรียน ชมรม
เขียนโครงการเข้ามาขอรับเงินสนับสนุน จากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เพราะยังมีคงเหลือเพียงพออยู่

นายสันติ จันทโณ - ครับ ไม่ทราบว่าคณะอนุกรรมการท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมและเสนอแนะ
ประธานกรรมการฝ่ายการบริหารฯ อีกบ้าง ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม ครับ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ) **ผู้จัดรายงานการประชุม**
(นางสาวสุนิรัตน์ แซ่เลี้ยว)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารฯ

(ลงชื่อ) **ผู้ตรวจรายงานการประชุม**
(นางครุณี วิเชียร)
กรรมการ/เลขานุการฝ่ายบริหารฯ

(ลงชื่อ) **ผู้รับรองรายงานการประชุม**
(นายสันติ จันทโณ)
ประธานกรรมการฝ่ายการบริหารฯ



